
Fundur nr. 344
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
 
Ár 2015, miðvikudaginn 8. apríl var haldinn 344. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Höfðatorgi, Arnarholti 3. hæð og hófst kl. 
09:05.
Mættir: Eva Einarsdóttir formaður, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi, Gunnar 
Einarsson Garðabæ varamaður fyrir Björgu Fenger, Kolbrún G Þorsteinsdóttir 
Mosfellsbæ. Pétur Óskarsson Hafnarfirði og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. 
Jafnframt: Ómar Einarsson sviðsstjóri, Andrés B. Andreasen fjármálastjóri, Magnús 
Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem 
ritaði fundargerð.
 
Þetta gerðist:
 
1. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðunni í fjöllunum. Ekki var opið um páskana vegna 
veðurs.
 
2. Lagt fram uppgjör vegna 2014.
 
3. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra ÍTR dags. 6. jan. til SSH um stöðuna varðandi 
þjónustusamninginn. 
 
4. Rætt um snjógerð í Bláfjöllum og mál því tengdu.
 
Fundi slitið kl. 09:40
 
Eva Einarsdóttir
 
Gunnar Einarsson Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
Pétur Óskarsson Magnús Örn Guðmundsson
Anný Berglind Thorstensen


